

Số: 19/2024/CV-SRA
V/v: giải trình báo cáo điện
cảnh báo

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam bị đưa vào diện bị cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 theo Quyết định số 304/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 04/04/2024, có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2024. Công ty xin được giải trình báo cáo như sau:

1. Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Như đã trình bày tại thuyết minh số V.4, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đang tồn tại các khoản ứng trước liên quan đến hợp đồng cung cấp thiết bị cho Công ty TNHH Thiết bị Y học Nhật với số tiền 41.880.000.000 VND; Công ty Cổ phần Kanpeki Nhật Bản với số tiền 51.215.980.000 VND. Các hợp đồng này phát sinh từ tháng 01/2021 và đã quá thời hạn giao hàng như các điều khoản Hợp đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán, chúng tôi không thể xác định khả năng thu hồi của khoản công nợ này.”

Giải trình nguyên nhân: Do ảnh hưởng của dịch covid năm 2021 làm cho quá trình bị giao hàng ảnh hưởng. Sau đó các năm tiếp theo do ảnh hưởng của nền kinh tế sau covid gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. Hàng hóa được đặt mua để phục vụ cho dự án nhưng do dự án bị chậm trễ nên cũng ảnh hưởng đến quá trình nhận hàng của công ty. Ngoài ra những yếu tố khách quan như: hàng hóa quá cồng kềnh và đặc thù, chuỗi logistics, từ phía nhà sản xuất và cung ứng, cũng ảnh hưởng tới thời gian giao hàng dẫn tới tiến độ giao hàng không như thống nhất ban đầu.

Phương án khắc phục: Hiện tại Công ty vẫn đang thực hiện các dự án đầu tư đã dự định ban đầu, để triển khai các dự án vẫn cần hàng hóa đặc thù từ các nhà cung cấp đã kí kết hợp đồng và đã ứng trước như nêu tại ý kiến kiểm toán, do đó đơn hàng vẫn đang tiếp tục thực hiện. Công ty đang tìm mọi biện pháp để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án để sớm nhận hàng hóa, hoàn thành dự án.

2. Công ty nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã Công bố Quyết định số 304/QĐ-SGDHN và văn bản giải trình này trên trang website chính thức của doanh nghiệp ngày 30/07/2024 theo đường link: <http://sara.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



**Tổng Giám đốc
Nguyễn Minh Tâm**